

## ฮวงจุ้ยพยากรณ์... และการจัดฮวงจุ้ยบ้าน ปีชง 53

นำเสนอเมื่อ : 13 ธ.ค. 2552

**ฮวงจุ้ยพยากรณ์ และการจัดฮวงจุ้ยบ้าน ปีชง 2553**

**สำหรับปีใหม่จีน 2553 หรือ"ตรุษจีน"**ที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จะเป็นเวลาที่ก้าวข้ามขุมทรัพย์ปีนักษัตรหรือที่เรียกว่า **"ปีเสือ"** เราๆ ท่านๆ จึงควรมีการเตรียมพร้อมหรือได้รับรู้สภาวะการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับจังหวะชีวิตที่จะเป็นไปกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ปีนักษัตรหรือปีเสือ โดยลักษณะของนักษัตรเมื่อเรานึกถึงเสือ ก็จะนึกถึงความน่าเกรงขามและอำนาจของมัน ดังนั้นในปี53 นี้ เป็นปีที่ต้องระมัดระวังไม่ควรประมาทไม่ว่าท่านจะเกิดในปีใดก็ตาม สำหรับปีนักษัตรที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือท่านที่เกิดในปีนักษัตรวอกหรือปีลิงเพราะเป็นปีขง สวนจะได้รับผลรุนแรงมากน้อยก็ต้องพิจารณาจากผังชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลไป

**ในปีชกาล 2553 นี้ ต้องระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับไฟ** ตรวจสอบเช็คระบบสายไฟฟ้าในครัวเรือน ถึงแก๊สที่เป็นอุปกรณ์ทำอาหารให้ดี หารถชนแก๊สทุกชนิด เป็นปีที่เต็มไปด้วยการขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน การใช้อารมณ์ที่ไร้เหตุผล ระวังการทะเลาะวิวาทที่ไม่มีส่วนรวมแต่ถูกกลหลังโดยไม่ตั้งใจ การใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม ผู้มีอำนาจต่างๆ ในบ้านเมืองใช้อำนาจเพื่อพวกพ้องตัวเอง ปีนี้ยังเกิดความผิดเคืองทางเศรษฐกิจ ควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดี ทั่วโลกจะมีการขัดแย้งกันมากขึ้น หลายประเทศจะประสบกับปัญหาทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทางแถบตะวันตก ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของโลก ในเรื่องของพายุ แผ่นดินไหวและแผ่นดินถล่ม ใครอยู่ตึกสูงใดลู่กัน สำหรับประเทศไทยบริเวณทางทิศเหนือ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ และทางใต้ไปถึงฟิลิปปินส์ ที่ควรระมัดระวัง

**สำหรับประเทศไทย** พรรคการเมืองจะขัดแย้งภายใน การบริหารประเทศขาดความรอบคอบ เล่นการเมืองแบบขัดขากันเองจนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อประเทศ **ท่านที่ประกอบธุรกิจ** เตรียมวางแผนการบริหารจัดการให้ดี ระวังการลงทุนที่เป็นภาพลวงตา ลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นควบคุมการใช้จ่าย ตรวจสอบระบบบัญชีการจัดซื้อต่างๆ ให้ดีมีโอกาสสร้างปัญหาให้ธุรกิจของคุณ

**สำหรับคนทำงานกินเงินเดือนหรือพนักงานประจำ** ระวังเรื่องการตกงาน หรือถูกให้ออกจากงานโดยไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นต้องระวังการเงินของคุณไว้ให้ดีอย่าประมาท สุขสมเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินไวมาง จะมีการพัฒนาไปในด้านการใช้เครื่องจักรประเภทใช้ซอฟต์แวร์มาแทนการจัดการด้วยคนเพิ่มขึ้น

**ด้านฆวนาชาวไรหรือการค้าด้านการเกษตร** ต้องเตรียมรับมือปัญหาจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปี53 ปัญหาด้านอาหารสำหรับการเลี้ยงสัตว์ เตรียมหาตัวทดแทนให้ดีๆ จะเกิดปัญหาการขาดแคลน ปัญหาคุณภาพสินค้าเกษตรตกต่ำที่จะมีในปีนี้ ชาวนาชาวไร ต้องเตรียมรับมือปัญหาการขาดแคลน การทะเลาะเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อีกทั้งปัญหาความพิชผลที่เสียโอกาสเกิดจากระบบของราชการและการตกต่ำจากการทุบตลาดของคู่แข่ง ตลอดจนถึงการค่าเสรีที่ไทยทำสัญญาไวพร้อมหรือยัง



**สำหรับปัญหาภาคใต้ก็ยังคงมีความรุนแรง** การใช้ระเบิดจะมีมากขึ้นและรุนแรงขึ้น ขอเอาใจช่วยให้เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังการวางระเบิดที่ซับซ้อนมากขึ้น มันจะวางทุกจุดที่เขาตรวจ-เคลียร์ให้ดี ขอให้ระวังทุกจุด ปัญหาไม่ยุติตรงใดที่ไม่แก้ที่ต้นเหตุ

**เรียกว่าปีนี้คนไทยได้เครียดแน่นอน** จากผู้ที่เป็นกุลไกการุบริหารประเทศ เพราะผลพวงความคิดที่เข้าใจว่า "ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง แล้วการเลือกตั้งจะแก้ปัญหาได้ มันคือกรรมที่คนไทยเลือก....เลือกมาทำรายคนไทยกันเอง" ถาดูรอบใดที่ยังไม่มี การเมืองและผู้ปฏิบัติที่สำคัญที่จะทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน มากกว่าการทำเพื่อพวกพ้องและผลประโยชน์ของครอบครัวตนเอง คนไทยก็มองดูประเทศอื่นเจริญไปก่อน แลวกี่ฟังคำหวานไปวันๆ ว่า "คนไทยเราไม่ด้อยกว่าชาติใดในโลก" แต่เรามักมีรัฐที่มีจิตสำนึกรักชาติประชาชนด้อยกว่าชาติอื่นแทนเอง

**แม้ดูแล้วปีเสือจะนำพาปัญหาสู่ผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้** เมื่อเราเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาแห่งฟ้าไม่ได้ แต่เราก็มีโอกาสที่จะปรับกระแสน้ำของขุมทรัพย์ของเราได้ ดังนั้นการปรับสูงขุมทรัพย์ในปี2553 นี้ เกจิอาจารย์ขอแนะนำให้ท่านจัดการดูแลบริเวณทิศเหนือของบ้านท่านให้ดี ทิศเหนือต้องไม่เสีย การจัดวางขาของให้ระเบียบ **และในปีนี้นานเรือนหรือบริเวณทิศเหนือควรจัดให้มีหน้าต่างวางอยู่** จะช่วยปรับสภาพชีให้บ้านที่ฟ้านักอาศัยและสมาชิกในครอบครัว มีสภาพปราณชีที่ผ่อนคลายบรรเทาสภาวะแห่งหยางฟาลง ตามหลักที่ว่า **"รัฐชะตาฟ้าแก่ชะตาดินและชะตาชีวิต"** ชะตาชีวิตคือตัวบุคคลหรือตัวเราเองก็ต้องรู้ควรทำอะไรในช่วงเวลานั้นๆ รวมไปถึงท่านที่เกิดในปีนักษัตรต่างๆ โดยเฉพาะท่านที่เกิดปีนักษัตรวอก(ปีลิง) หรือนักษัตรชลา(ปีเสือ) หากบ้านเรือนของทุกท่านมีขุมทรัพย์ที่ดีก็จะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องต่างๆ ที่จะผ่านเข้ามาสู่ขุมทรัพย์เรือนและสมาชิกที่ทานพักอาศัยให้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น และมีความร่มเย็นเป็นสุข **ที่สำคัญการตั้งวางหน้าต่างในตำแหน่งนี้ต้องทำการจัดวางให้แล้วเสร็จ**อย่างน้อยก่อนวันตรุษจีน 15 วัน

ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีเสือ 2553 นี้ทุกท่าน

เขียนโดยตั้งเล่าจัน  
ที่มา [www.kaejjarjan.com](http://www.kaejjarjan.com)